



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ และประกาศผลการคัดเลือกภายใน
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

ขณะนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือก และคณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นได้กลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เรียงตามเลขประจําตัวผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือก (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

๒. กำหนด วัน เวลา ประเมินด้านผลงาน

วัน/เวลา	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	คะแนน	กรอบการพิจารณา
ระหว่างวันที่ ๒๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	ผลงานหรือรางวัลที่เกี่ยวกับการ จัดการเรียนการสอนที่ภาคภูมิใจ (ผู้สมัครเขียนผลงานหรือรางวัลที่ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ที่ภาคภูมิใจ ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ พอยท์)	๕๐ คะแนน	พิจารณาจาก เอกสารการนำเสนอผลงานหรือ รางวัลที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ ภาคภูมิใจ โดยเป็นผลงานหรือรางวัลย้อนหลัง ไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ไม่เกิน ๕ หน้า โดยนำเสนอผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการ จัดการเรียนการสอนครอบคลุม ๕ ประเด็น ดังนี้ ๑. ความเป็นมา/ปัญหา ๒. วิธีดำเนินการ ๓. ผลการดำเนินงาน ๔. ประโยชน์ที่ได้รับ ๕. พัฒนาต่อยอดจากผลงานหรือรางวัลที่ ได้รับ

๓. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ โดยเรียงตามหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ <https://www.phichit2.go.th/>

หากภายหลังตรวจสอบว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้ถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายณวัฒน์ ต่วนชเอม)

ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	รหัสประจำตัวสอบ	ผู้สมัครสอบคัดเลือก	หมายเหตุ
๑	๐๙๓๐๐๑	นางสาวธิดารัตน์ ศรีสวัสดิ์	
๒	๐๙๓๐๐๒	นางสาวรินลดา ประเสริฐดี	
๓	๐๙๓๐๐๓	นางอิสรา ยอดยิ่ง	